

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การประชุมนานาชาติของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบว่า เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดการประชุมนานาชาติสำหรับสุขภาพสตรีโดยเฉพาะเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยประเทศที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเส้นทางสายไหม (Silk Road) และขอเชิญกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยที่เป็นสุขภาพสตรีและมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยเขตการปกครองซินเจียงอุยกูร์ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการประชุม ในกรณีนี้ จึงได้ส่งรายชื่อนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลไปให้ผู้ประสานงานแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง เหตุผลและความจำเป็น ในการดำเนินคดีแก่กองบรรณาธิการ รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบตามว่า พลโท วีรฉัตร ปฐมภาคย์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อชี้แจงให้ทราบข้อเท็จจริง เหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินคดีแก่กองบรรณาธิการรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จำนวน ๓ ราย คือ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ นางสาวอุษณา หิมมินีระห์ และนายสมชาย หอมลออ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้แถลงและเผยแพร่รายงานสถานการณ์การทรมาน ฯ ต่อสาธารณชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายงานดังกล่าวมีเนื้อหา กล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติหน้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น และถูกเกลียดชังจากสาธารณชน ดังนั้น เพื่อปกป้องรักษาเกียรติยศ ศักดิ์ศรี สิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและหน่วยงานของรัฐ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกับกองบรรณาธิการดังกล่าว

๓. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแนะการแก้ไขกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอเชิญเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแนะการแก้ไขกฎหมาย ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแนะการแก้ไขกฎหมาย ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแนะการแก้ไขกฎหมาย เพื่อพิจารณาสิทธิเสรีภาพของประชาชนประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ แต่เนื่องจากในวันและเวลาดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอลื่อนการประชุมจากวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๔. “เวที กสม. พบประชาชน ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน “เวที กสม. พบประชาชน ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และกำหนดลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ได้แก่ ๑) กรณีศึกษา “ธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม : สิทธิชุมชนกับการจัดการปัญหา” ณ บ้านอ่าวอุดม อำเภอสัตหิรา จ.ชลบุรี ๒) กรณีศึกษา “บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กับการดำเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ (CSR)” ณ โรงกลั่นไทยออยล์ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอสัตหิรา จ.ชลบุรี ๓) ตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และ ๔) ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษพัทยา

๕. รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ตามที่ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โครงการก่อตั้งมูลนิธิอัญญาธิ มูลนิธิเพื่อเครือข่ายฟ้าสีม่วง เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย มูลนิธิเอ็มพลัส เรื่อง “การจัดการประชุมสามัญระดับโลกสมาคมอิลก้า ครั้งที่ ๒๒ ของสมาคมอิลก้า : สมาคมสากลเพื่อหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนมีสองเพศ (ILGA : International lesbian, gay bisexual, trans and intersex association)” เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และเห็นชอบในหลักการให้ กสม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญระดับโลกสมาคมอิลก้า ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยคณะทำงานยกร่างระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และเสนอให้ที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร พิจารณาอีกครั้ง

๗. เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้สาระวาที่ภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย หรือร่วมกับสำนักกฎหมายและคดีเพื่อพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้สาระวาที่ภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน และดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม ต่อไป

